

EXIM BANK พร้อมจับมือ Bank of Maldives  
ร่วมพัฒนาธุรกิจรีสอร์ทและอุตสาหกรรมประมงในมัลดีฟส์



EXIM BANK ศึกษาแนวทางร่วมมือกับ Bank of Maldives Plc. ในรูปการปล่อยกู้ร่วมเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการไทยไปมัลดีฟส์ รวมทั้งการขยายฐานลงทุนไทยในธุรกิจรีสอร์ท ประมง และอาหารทะเลแปรรูปซึ่งมีศักยภาพสูงและกำลังเป็นที่ต้องการในมัลดีฟส์

ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังพบปะหารือกับ Ms. Serene Ho Oi Khuen (ที่ 2 จากขวา), General Manager and Chief Executive Officer, Bank of Maldives Plc. (BML) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังศึกษาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมัลดีฟส์เพิ่มมากขึ้น โดยจะร่วมกันปล่อยกู้หรือจัดรูปแบบการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการเริ่มต้นหรือขยายฐานการลงทุนโดยเฉพาะในธุรกิจรีสอร์ทและธุรกิจประมงและแปรรูปอาหารทะเลซึ่งมีศักยภาพสูงในมัลดีฟส์ รวมทั้งสนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปยังมัลดีฟส์และต่อไปยังตลาดใกล้เคียงอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า BML ซึ่งมีรัฐบาลมัลดีฟส์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมจะให้ความร่วมมือทั้งด้านข้อมูลและเงินทุนแก่นักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพเข้าไปทำการค้าและการลงทุนในมัลดีฟส์ โดยเฉพาะในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัยและรีสอร์ทซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนค่อนข้างสูงและยังเป็นที่ต้องการอีกมากในมัลดีฟส์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในมัลดีฟส์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนมากถึง 600,000 คนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ มัลดีฟส์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรประมงยังต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง และแปรรูปอาหารทะเลให้ได้มาตรฐานสากล จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นในมัลดีฟส์เพื่อผลิตอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูปส่งออกไปยังตลาดโลก โดยปลาที่จับได้ในมัลดีฟส์ส่วนใหญ่เป็นปลาโอแถบ (Skipjack) และปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Yellowfin Tuna) ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าปลาจากแหล่งอื่น เนื่องจากวิธีการจับปลาเชิงอนุรักษ์โดยใช้เรือจับปลาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อปลาโลมาและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในทะเล

16 กรกฎาคม 2550

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร